

Số: /UBND-TP  
V/v hướng dẫn thực hiện một số  
nội dung nghiệp vụ hộ tịch liên  
quan đến số định danh cá nhân

Chi Lăng, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1331/STP-HCTP&BTTP ngày 21/8/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến số định danh cá nhân.

Để triển khai thống nhất một số nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến việc cấp, hủy, cấp lại và xác lập lại Số định danh cá nhân cho công dân đúng quy định pháp luật và Quy chế phối hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

### **1. Về việc gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân**

Đề nghị thực hiện nghiêm túc Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Công văn số 7808/STP-HCTP&BTTP ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Chỉ gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đối với những trường hợp đăng ký khai sinh mới cho trẻ em, có ngày sinh từ 01/01/2016 đến nay; không gửi yêu cầu cấp số định danh đối với những trường hợp nhập lại thông tin đăng ký khai sinh đã có trong Sổ đăng ký khai sinh (số hoá Sổ hộ tịch), đăng ký lại khai sinh đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

### **2. Về việc hủy số định danh cá nhân**

Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch (TPHT) nhập sai thông tin về năm sinh, giới tính của người được đăng ký khai sinh (ĐKKK) trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (thông tin về năm sinh, giới tính trong Sổ ĐKKK vẫn đúng, thống nhất với thực tế và hồ sơ ĐKKK) dẫn đến số định danh cá nhân được cấp bị sai cấu trúc số - phải hủy số, công chức TPHT thực hiện theo các bước sau:

**Bước 1:** Lập đề nghị hủy số định danh cá nhân theo hướng dẫn trên Phần mềm ĐKKK điện tử (chỉ hủy hồ sơ đăng ký khai sinh trên hệ thống Phần mềm ĐKKK điện tử).

Đối với những trường hợp đã lập đề nghị hủy số định danh cá nhân, công chức TPHT có trách nhiệm lập danh sách theo dõi, phối hợp với cơ quan cùng cấp để xác định tình trạng đăng ký thường trú của từng trẻ.

## **Bước 2:**

### *2.1. Trường hợp trẻ chưa đăng ký thường trú*

Sau khi được phê duyệt hủy số định danh cá nhân trên hệ thống, đã cập nhật, thể hiện trạng thái đã hoàn thành việc hủy số, công chức TPHT thực hiện nhập lại hồ sơ đăng ký khai sinh của trẻ vào Phần mềm ĐKKS điện tử (theo đúng thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, nhập đúng thông tin về số, quyền, ngày đăng ký đã ghi trong Sổ ĐKKS), gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân (mới), tiếp nhận số định danh cá nhân được cấp trên hệ thống; căn cứ số định danh cá nhân được cấp mới trên hệ thống, hướng dẫn cha, mẹ, người thân thích của trẻ thực hiện thủ tục cải chính nội dung trong Giấy khai sinh, Sổ ĐKKS theo quy định.

### *2.2. Trường hợp trẻ đã đăng ký thường trú:*

Sau khi Công an cấp xã lập đề nghị hủy số định danh cá nhân (cũ), thực hiện quy trình đề nghị cấp số định danh cá nhân (mới), cấp ***Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQGVC*** cho công dân, trên cơ sở Thông báo này, cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn cha, mẹ, người thân thích của trẻ thực hiện thủ tục cải chính số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh, Sổ ĐKKS theo quy định.

Do lúc này, Hệ thống đã phê duyệt hủy số định danh cá nhân, cập nhật, thể hiện trạng thái đã hoàn thành việc hủy số, nên công chức TPHT thực hiện nhập lại hồ sơ đăng ký khai sinh của trẻ theo đúng thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, hồ sơ đăng ký khai sinh (vẫn sử dụng số, quyền, ngày đăng ký như trong sổ giấy), thông tin về số định danh cá nhân nhập theo số định danh cá nhân mới (đã cải chính).

## **3. Xử lý trường hợp 01 công dân được cấp 02 số định danh cá nhân**

Khi phát hiện trường hợp công dân được cấp 02 số định danh cá nhân, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an cùng cấp xác minh việc cấp số định danh cá nhân. Căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến việc trẻ được cấp 02 số định danh cá nhân để xử lý theo Điều 10 Quy chế phối hợp số 656/QCPH-HTQTCT-CNTT-C06 ngày 01/6/2023.

Trường hợp trẻ em được ĐKKS từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/7/2017 (cơ sở DLHTĐT được sử dụng tại tỉnh Lạng Sơn), trẻ được thu thập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cơ sở DLQGVDC) và cấp số ĐDCN; sau đó cơ quan đăng ký hộ tịch nhập dữ liệu từ sổ ĐKKS và phần mềm (nhập hồi tố) và gửi yêu cầu cấp số ĐDCN, Cơ sở DLQGVDC không phát hiện dữ liệu trùng, vẫn cấp 01 số ĐDCN khác.

Trường hợp này, nếu UBND xã phát hiện, tiếp nhận thông tin sẽ lập danh sách gửi Phòng Tư pháp kèm theo hồ sơ gửi Sở Tư pháp để gửi Cục Hộ tịch,

Quốc tịch, Chứng thực. Hồ sơ là thông tin về giấy tờ, hồ sơ mà công dân đã có gồm: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế, Học bạ/bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận đạt thành tích trong học tập rèn luyện, thông báo số ĐDCN và thông tin công dân trong Cơ sở DLQGVDC do cơ quan công an cấp....

4. Không đề nghị hủy số ĐDCN trong trường hợp công dân được giải quyết đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật hộ tịch mà thông tin Nơi ĐKKS (cấp xã) khác với thông tin Nơi ĐKKS theo cấu trúc số ĐDCN được cấp (việc đăng ký lại khai sinh thực hiện sau ngày 01/7/2021, thời điểm đăng ký lại khai sinh sau thời điểm được cấp số ĐDCN).

5. Trong trường hợp công dân chưa được cấp số ĐDCN do kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn thành việc ĐKKS trên cơ sở DLHTĐT gửi đến Cơ sở DLQGVDC xin cấp số ĐDCN, trên cơ sở kiểm tra thông tin của 02 hệ thống. Kết quả dùng cấp số định danh, chờ Bộ công an cấp số ĐDCN, phát sinh trạng thái lỗi sinh số ĐDCN thì lập danh sách gồm các thông tin: Mã số công dân, họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; giấy khai sinh số, quyền; Trạng thái lỗi trên hệ thống để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp.

Ủy ban nhân dân yêu cầu Phòng Tư pháp huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp, triển khai thực hiện.

*(Gửi kèm theo Công văn này Quy chế phối hợp số 656/QCPH-HTQTCT-CNTT-C06 ngày 01/6/2023 giữa Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an)./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện (p/h);
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TP (HTVU).

**CHỦ TỊCH**

**Vi Nông Trường**